

Số: /BC-BDT

Tuần Giáo, ngày 01 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tình hình hoạt động năm 2023; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Qua thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và hoạt động thực tiễn, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả công tác năm 2023 và xây dựng Chương trình công tác năm 2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023

1. Tham gia, chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân

Trước mỗi kỳ họp, lãnh đạo Ban được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Thường trực HĐND để đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp trước. Đồng thời bàn bạc, thống nhất nội dung chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và tham gia ý kiến vào những nội dung lĩnh vực được phân công, phụ trách.

Theo sự chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Dân tộc đã tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công và chủ động phối hợp với các Ban của HĐND, các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban được giao phối hợp thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024; thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các dự thảo nghị quyết của HĐND huyện về: Phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 trình tại kỳ họp thứ Tám

HĐND huyện. Tại các phiên họp thẩm tra, thành viên Ban đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung còn có ý kiến khác nhau và thể hiện rõ quan điểm, chính kiến những vấn đề chưa rõ đề nghị các cơ quan giải trình giúp đại biểu HĐND huyện có thêm căn cứ để thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Ban Dân tộc đã chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình công tác năm 2023; chú trọng công tác giám sát thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện 02 cuộc khảo sát: Về việc chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2023; giám sát chuyên đề *“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”*. Qua hoạt động giám sát, khảo sát ban đã đưa ra 18 kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát để có giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách cho người dân tộc thiểu số. Tổ chức 02 cuộc giám sát đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Sáu, thứ Bảy của HĐND huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND một cách nghiêm túc. Trước và sau kỳ họp thứ Sáu, thứ Bảy, Ban được giao giám sát thực hiện 12 ý kiến, kiến nghị; kết quả có 12/12 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đơn vị liên quan trả lời thỏa đáng (*05 kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm, 07 kiến nghị đang giải quyết*).

Năm 2023, Ban Dân tộc được Thường trực HĐND giao chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát 02 chuyên đề: thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và chuyên đề *“Thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội”* theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND về *“Việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện từ 01/01/2020- 30/6/2023*.

Trong hoạt động giám sát, lãnh đạo ban đã tham gia phối hợp cùng Ban Pháp chế giám sát chuyên đề *“Việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2021 - 2022”* và giám sát *“Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự từ năm 2021 đến tháng 6/ 2023”*; phối hợp với Ban KT-XH giám sát *“Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2021-2023”*.

Qua giám sát cho thấy cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đảm bảo đúng đối tượng. Ban dân tộc

cũng đã có những ý kiến đề xuất với các đơn vị chịu sự giám sát có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

3. Các hoạt động thường xuyên của Ban

Trong năm, lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các cuộc họp do Thường trực HĐND, UBND, các ngành có liên quan của huyện tổ chức. Các thành viên trong Ban tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện theo quy định. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND huyện đến cử tri. Đồng thời giải trình, ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Các thành viên của Ban đều chủ động sắp xếp thời gian tham dự các kỳ họp HĐND các xã (*nơi đại biểu đắc cử*), thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ban đã ban hành các văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát, thẩm tra của Ban; đề xuất 01 nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 cho Thường trực HĐND huyện.

4. Đánh giá chung

4.1. Ưu điểm

Trong năm 2023, Ban Dân tộc HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đúng theo quy định của pháp luật; các hoạt động của Ban cơ bản hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra; các thành viên trong Ban đều có ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động của Ban. Hoạt động giám sát của Ban được triển khai đúng kế hoạch. Qua giám sát, Ban có báo cáo đánh giá kết quả, kiến nghị thiết thực với cơ quan chuyên môn, UBND các cấp để giúp chính quyền các cấp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân tộc trên địa bàn. Nhìn chung, kết quả các kiến nghị, đề xuất của Ban được chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn quan tâm tiếp thu và có biện pháp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Ban đã chú trọng công tác phối hợp với các ban của HĐND trong việc thẩm tra, giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi việc thực hiện kiến nghị kết luận sau giám sát, việc ban hành quyết định của UBND và nghị quyết của HĐND huyện; tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của

HĐND, Thường trực HĐND; Phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND huyện, các cơ quan chuyên môn trong các hoạt động.

Lãnh đạo Ban tham gia dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan. Các thành viên của Ban tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện, tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ đầy đủ.

4.2. Tôn tại, hạn chế và nguyên nhân

Một số thành viên Ban tham gia các cuộc giám sát chuyên đề, cuộc họp của ban có thời điểm chưa đầy đủ.

Thực hiện công tác phối hợp thẩm tra các báo cáo của UBND, dự thảo nghị quyết của HĐND trình tại các kỳ họp có lúc chưa kịp thời.

Nguyên nhân: Hầu hết các thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, nhiều công việc dẫn đến các hoạt động của Ban đặc biệt là hoạt động giám sát, hoạt động thẩm tra còn gặp nhiều khó khăn.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Công tác chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo của UBND và dự thảo Nghị quyết của HĐND về lĩnh vực dân tộc theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Theo dõi kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện tại các kỳ họp về lĩnh vực phụ trách.

2. Hoạt động giám sát

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết của HĐND đã ban hành, Ban Dân tộc HĐND huyện đề ra các nội dung giám sát như sau:

- Giám sát các quyết định của UBND huyện, nghị quyết của HĐND huyện về lĩnh vực dân tộc. Giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực dân tộc khi được Thường trực HĐND giao.

- Chú trọng công tác khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, các chính sách dân tộc trên địa bàn và một số nội dung bức xúc phát sinh (*nếu có*) hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Phối hợp với các Ban của HĐND huyện giám sát các chuyên đề do Thường trực HĐND triệu tập.

3. Hoạt động thường xuyên của Ban

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tổ chức tốt các hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn sau giám sát; dự kiến Chương trình giám sát của Ban năm 2025 và đề xuất nội dung giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2025.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện; thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ đầy đủ, trách nhiệm, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các tổ đạo biểu HĐND huyện; thực hiện việc tiếp công dân tại nơi đại biểu ứng cử theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND huyện; báo cáo HĐND tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TTHĐND huyện;
- Thành viên Ban Dân tộc;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VP.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Giàng A Dơ